

Những câu ca-dao hóm hỉnh trong chòn thôn-quê

Đời xưa ông cha ta đã sáng tạo ra những câu ca-dao hóm hỉnh...

- Tau lưi khoi vùn em buoi nam bên... Anh không tin xin lơa xin quàng thừ... Đây là lơa của một kẻ... Anh xã anh nông như cái... Anh xã anh nông như cái... Anh xã anh nông như cái...

Trục xính trục mỗn dân... Anh em anh em đừng mỗn củn xính... Đây là mỗn mỗn có cái xính đẹp... Anh em anh em đừng mỗn củn xính... Đây là mỗn mỗn có cái xính đẹp...

Lịch-sử nước Cao-miền

(Tiếp theo)

Vua Minh-mang nghe báo cáo sợ, khèn Tông-phúc-Lương và Trương-minh-Giang, đem binh đem giặc nước Xiêm, Tông-phúc-Lương làm Tháo-nhất-Tướng-quân, Trương-minh-Giang làm Thuận-táo, Tông-phúc-Lương cơ mưu, Xóm-binh bắt lơa, thời binh... Vua Minh-mang nghe báo cáo sợ...

Sau khi Ngô-chiên đã chết, nước Cao-miền chưa có Quốc-vương, Trương-minh-Giang phụng chỉ của Trần-Dĩnh, quyền giám Cao-miền Q-ý... Vua Minh-mang nghe báo cáo sợ, khèn Tông-phúc-Lương và Trương-minh-Giang...

Mười năm sau thế trước, vua truyền chỉ mới về triều, vua truyền chỉ mới về triều, vua truyền chỉ mới về triều... Vua Minh-mang nghe báo cáo sợ, khèn Tông-phúc-Lương và Trương-minh-Giang...

Giặc Xiêm là đêp mạt hâu, Triệu-Dĩnh còn phò hâu hâu, vua truyền chỉ mới về triều, vua truyền chỉ mới về triều... Vua Minh-mang nghe báo cáo sợ, khèn Tông-phúc-Lương và Trương-minh-Giang...

Một tên bán nước bi-mặt



Vi tình và á-phẩm... Lúc đó Ulmo có phép qui nên Tòa bình không được xử... Một tên bán nước bi-mặt...

Năm trẻ con sự ăn uống vệ sinh cho chúng trẻ... Năm trẻ con sự ăn uống vệ sinh cho chúng trẻ...

Trường thường dạy tiếp ở các nước gọi qua cho tỉnh thành thì cũng danh vua Trương trước rồi Paris mới gọi là trường thục, nên việc dạy tiếp ở toulon gọi là trường thục... Trường thường dạy tiếp ở các nước...

Thầy có một cái kỹ tên là thuật là cái kỹ tên Ulmo... Thầy có một cái kỹ tên là thuật là cái kỹ tên Ulmo...

Table with 3 columns: Enseignement Franco-indigène, Enseignement français, and details of school levels and subjects.

Muốn mang cái bình khèn ấy mà khỏi thiếu hụt thì duy ở các nhà triều phủ... Muốn mang cái bình khèn ấy mà khỏi thiếu hụt thì duy ở các nhà triều phủ...

Bởi cái mặt mới mới thom tho như nhện của á-phẩm nó giết biết bao bực anh hung hao kiệt... Bởi cái mặt mới mới thom tho như nhện của á-phẩm nó giết biết bao bực anh hung hao kiệt...

Pensionnat VÔ-THÀNH-CỬ 205, rue Frère-Louis 205. Advertisement for a school with details on fees and curriculum.

Xuất tiết bầy giờ, mà có đại lợi về sau

Mục Lanh-chơn hẹp thì thì không mang hạt sấm, sống tới muôn vạn 2... Xuất tiết bầy giờ, mà có đại lợi về sau...

A Monsieur le Directeur de la Savonnerie Viet-Nam Cholien

Kính báo công đồng danh, Bản qua đơn về sự... A Monsieur le Directeur de la Savonnerie Viet-Nam Cholien...

MODERN LAB-TOOTH DE PROTHÈSE DENTAIRE LAM-QUANG-SI DENTISTE. Advertisement for a dental clinic.

MỘT XÓM BÌNH-KHANG Ở TẠI CHÙM-THÀNH CANTHO. Advertisement for a community center in Can Tho.

PHI-Long. Advertisement for a business or service.


GIỮ BẢO. Advertisement for insurance or a service.

PHI-LEIEM. Advertisement for a business or service.



LOTION NYTHIS
Cellé Frères Paris

Dịch-tiện đó-sấp sinh ra nhiều bệnh.
Neu muốn tránh khỏi, xin dùng:
thứ thuốc **VÉRITABLES "GRAINS de SANTÉ"**
du Docteur **FRANCK**



RẤT THÂN HIỆU
RẤT TIỆN
RẤT ĐẸ

Ban ở khắp các hàng bán thuốc tây

BANQUE DE L'INDOCHINE
PRIVILEGEZ FONDÉE EN 1876

Capital versé 120.000.000 Francs
Réserves de 11.123.000
110.877.000 Francs

NIÈGE M. GIAL
R. de la Harpe
Paris

Adresse Télégraphique INDOCHINE
SUCRISALES & AGENCES

CHINE	INDOCHINE	AUTRES SIÈGES
CANTON	SAIGON	BANGKOK
FORT BAYARD	BATTAMBANG	DJIBOUTI
HANKÉOU	CANTHO	NOUMEA
HONGKONG	HAI PHONG	PAPEETE
MONGTZE	HANOI	PONDICHÉRY
—PÉRIN—	THANH-HOÀ	SINGAPORE
SHANGHAI	HUE	
TIENTSIN	NA HAI VEH	
YUNNANFOU	PNOMH	
	QUINON	
	TOURANE	
	VINH	

Correspondants dans le monde entier
Toutes les opérations de Banque
BOCCOURS DE SAIGON - QUAI DE BELGIQUE
Lecteurs du Coffre Paris

CE QUE FEMME VEUT...
GELLE FRÈRES
PARFUM EXQUIS




biere LA RUE

PHAI COI CHUNG ĐỒ GIA MẠO
HÃY NAI CÁI KÝ TÊN: MIDY



SANTAL MIDY
(Sân-tan-Mi-ly)

Thuốc này hiền và tinh hảo để trị bệnh đau lậu, mới cũ gì đều thần hiệu, (không có dung thứ Copahu và không cần thuốc).
Mỗi hoàn bạc đều có đóng hiệu MIDY.
Buôn bán lớn số, 8, Đường Vivienne, Paris.
Trong may nhà Thuộc.

THUỐC HOÀN BẠCH HIỆU
MORRHUOL CHAPOTEAUT
MC-RU'-ON SA BÔ-TÔ



Hãy hơn đến gan cả làm cho khí uồng khỏi nhảm.
Nó là một vị thiên hạ hay dùng trị ho, ngứa, ho lao, ho tởn.
Nhà sản xuất tại Đường Vivienne Paris, mỗi hộp 2 l.

Elixir tonique ANTIGLAIREUX
du D^r **GUILLÉ**

Là thuốc bổ mĩ-từ để bồi dưỡng từ một trăm năm nay (từ năm 1812) ở trị các bệnh do Mạt uế và Đốm dãi sinh ra, nghĩa là các bệnh ở Gan, ở Dạ dày (hao tử) ở ruột, ở tim, các bệnh động huyết, bệnh ngả nước, Sốt, Tê-thấp.

Phải nhận kỹ tên là **G. ROCHER**, Rue de Granelle PARIS, 32, Rue de Granelle
Nhà sản xuất thuốc

LONG-DUNG THUỐC VIÊN PİL-LUIN LỢI PHAN KÒ
(PILULES PINK)
MỖI TIỀN HIỆU ĐỂ CHỮNG LẠI SỰ TỒN HẾT CỦA CÁC CƠ THỂ

Thuốc **PILULES PINK** sinh nhiều máu mới và làm sạch các cơ thể, thuốc này làm cho biết đời làm cho các nước trong da đẩy chúng sạch và giúp sức mạnh cho các công việc của các cơ thể cho nên thuốc **PILULES PINK** thật đáng gọi là thuốc để thần hiệu để chữa bệnh thiếu-máu, bệnh thiếu-muốn, bệnh thiếu-máu, các bệnh từ thì lờ mờ và bệnh trở về già, bệnh đau bao-bì, bệnh nhức đầu, bệnh các lực mất mát.



Thuốc **PILULES PINK** bán tại khắp các hàng bán thuốc tây.

Liều trai chi di
— Chuyện chàng Bạch-vu-Ngọc —

Ngô thanh-An, họ hành giới, cả quần đều biết danh; có quan Thái-Sử họ Các, thấy vào cửa chàng thì thương hay khen ngợi rằng: « Có tài như Ngô-Sanh vậy không lẽ mà nghèo hèn mà cho đến già sao? » Bên cây người quen biết noi voi chàng rằng: « Nếu Thanh-An gặp công phần thì mà bước lên được công mây, thì là sẽ cho con gái ta cũng khôn nên trấp cho chàng vậy. »

Nguyện quan Thái-Sử này có một người con gái xinh đẹp vô cùng; Ngô-Sanh nghe nói thì mừng lắm, và cũng kể chớ cho mình khôn này chớ để.

Chàng, để khoe kỹ chàng ta lại rồi, bèn khiffa người đến nói

với quan Thái-Sử rằng: « Cuộc gia-sang thế là phải có, nhưng không biết son hay muốn đó mà thôi, vậy xin đi tới già cho nơi khác. »

Từ đó chàng lại càng khổ làm khổ chi, đêm ngày đến sắc sắc chàng rồi.

Một đêm kia trời trong trăng tỏ, có một viên Tu-Lai ghé thăm, một tiếng mà rêu thêu, lưng eo xuống tay dài, Ngô-Sanh không biết là ai, bèn hỏi làm ai lại; Người ấy nói mình họ Bạch tên Vu-Ngọc.

Ngồi lại chuyện vãng một hồi, mới hay người ấy họ nhà sán rồng, trong lòng rất đẹp, bèn cảm ở đó nghĩ ngợi.

Trời vừa sáng ra, Bạch tự giả muốn đi, Ngô Ân của cửa Bạch, và có đi ngang qua nhà thì xin ghé lại rồi chuyển mà chơi. Bạch thấy Ngô Ân của làm vậy thì cảm tình Ngô Ân, nên mới với Ngô, xin ở nhờ đó mà học; kỹ

hơn nhau rồi mới từ biệt ra đi. Đến ngày ấy thì có một tên day-tò đem đồ đặt tại trước, một chấp sau rồi Bạch mới tới, còn con tuấn-mã như rồng. Ngô đem đồ nhà của cho Bạch ở, Bạch liền khấn tên day-tò để con ngựa đem đi, rồi ở chung với Ngô, sớm tối trò chuyện với nhau thì làm tương đắc.

Ngô thấy những sách của Bạch thì mình thương thấy, thật là lạ bèn với các sách học ở trong đời. Ngô thấy làm là bèn hỏi thêm Bạch thì Bạch cười mà nói rằng: « Học rồi ai có chí này, tôi không phải là người trong đám công-danh đâu. »

Một đêm Bạch thường về Ngô ngủ riêng, trị trao cho Ngô một cuốn sách, trong kỹ đến đây về việc luyện đực, con nhiều con không biết đực, nên Ngô làm biến đực bèn bỏ đẹp lại đó, chẳng lẽ coi to.

Bữa khác Bạch lại với

Ngô rằng: « Cuộc sách tôi trao cho anh hôm đó, là cái yêu-đạo của Huyền-Đỉnh, là cái nổi thàng của người Tiên vậy. »

Ngô cười rằng: « Tôi mà gặp môn dạy, không phải là việc ấy; nhưng chỉ là muốn in việc tôi cái đến-tuyên phải đỏi muốn đến tư-tướng cũng phải bỏ, bởi, mà này tôi đứng có uyên, không làm được. »

Bạch hỏi vì không có gì, Ngô nói mình lo vì, không có nói bần. Bạch lại hỏi: « Vậy sao anh không cưới vợ? »

Ngô lào cười rằng: « Quê nhà có bần, quê-nhân nam sắc. »

Bạch cũng cười rằng: « Xin gặp cho anh làm tôi, anh làm sự thế nào? »

Ngô bèn đem việc mình muốn con gái của quan Thái-Sử, và quan Thái-Sử cũng bèn hứa mình vậy vậy... đến đời rồi mới tuyệt tình cho Bạch nghe.

Bạch nghĩ rằng sự gì tốt là

thiệt đẹp.

Ngô nói: « Ấy là xa gần đến biết hết, cho không phải là con mắt tôi chỉ thấy hẹp nhỏ đàu. »

Bạch cười chầm-chầm rồi hỏi, bô qua việc ấy không nói thì nói.

Qua bữa sau, Bạch bèn sắm sửa hành lý, tình từ biệt Ngô mà đi. Ngô nghe nói mới bực đau đầu, và cũng nói là Bạch. Người đồng tư quả gọi đi trước, con hai người thì đứng đó chờ, người trợ quyền liền với nhau, trong giây phút thấy có một con ve Xanh, vua của vua bay xuống đàu lại nơi bàn ăn.

Bạch liền tư giả Ngô rằng: « Xe đã gạt rồi, xin tạm biệt nhau, nếu con nào tới, thì xin hãy quên quá gương; tôi mà nếm. » Ngô con giương đôi mắt, cũng đợ vua mới nhay mắt thì thấy Bạch nói là con bần bang ngay tay, nháy lên trong con ve xanh bay thàng lên mây, Chàng

ấy, Ngô mới biết Bạch là người phi thường, sáng sủa hơn lâu, thì làm bực vậy.

Cách ít ngày, nhóm lóc mưng giơ lại, Ngô buồn lòng nói Bạch, đem lại chỗ cũ của Bạch năm, thấy chước các quỷ xé đày, bèn quyết theo sách cũ, rồi tra chìa mà ném. Chàng bèn làm, Bạch thấy ten-gia-dồng đến mor. Ngô hơn bỏ đi theo, bồng tay có con chim phụng đậu đó, ten-gia-dồng bèn nói với Ngô rằng: « Bừng tôi khi đi, hãy chờ con chim này che đờ mắt. »

Ngô sợ nhỏ lắm, chớ mình không nói. Gia-dồng nói: « Đây có chỉ cốt. »

Ngô sợ nhỏ, bèn nghe phi, bèn lên lưng chim phụng, tra chìa ten-gia-dồng rồi thì thấy rồng lên háy con chim đó, ten-gia-dồng cũng nói theo anh nói; bồng nghe mới cất vò, thì đã bay bổng lên trên công.

Chàng thấy vậy, thì một chỗ cửa sau, ten-gia-dồng xuống

trước, rồi cũng để Ngô xuống. Ngô hỏi: « Chờ này là chờ? »

Tên gia-dồng nói: « Ấy là chờ trời đó. »

Một bèn của thấy có con còp rồi lên đương nằm tại đó. Ngô thì khấn, tên gia-dồng đem mình che An con còp cho Ngô đi qua. Thấy nơi nơi phồn-cảnh đều khác với Thế-gian xa làm. Tên gia-dồng lại để Ngô đi vào cung Quảng-bình (tên là cung Trấn) thấy đương sẽ đều tên bằng thủy-sinh, đi trên mặt-không, có hai cây quế lớn ở đàu; hơi hoa thơm ngọt mũi, lên đài cửa sẽ đến con sơn, thấy những cây-nhân ra vào, dung-nhân thanh từ, dưới thế bằng có sình.

(Mãi tiếp).

